

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 1585 Ngày 08/03/2021

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /SNN-BVTV
V/v hướng dẫn cấp mã số vùng trồng,
mã số cơ sở đóng gói

Điện Biên, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đã tạo được chuyển biến tích cực, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có định hướng xuất khẩu như lúa gạo, bưởi da xanh, gừng...; nhiều loại nông sản đang dần phát huy thế mạnh, lợi thế của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó chương trình OCOP của tỉnh đang được các cấp, ngành tập trung triển khai, đến thời điểm hiện tại đã có 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt đạt từ 3 sao trở lên. Do đó, để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thương hiệu nông sản của tỉnh, mở rộng thị trường, đáp ứng các điều kiện để phục vụ xuất khẩu trong thời gian tới, việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là rất cần thiết.

Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 5 năm 2020 gồm 02 tiêu chuẩn cơ sở về lĩnh vực kiểm dịch thực vật (TCCS 774:2020/BVTV Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng và TCCS 775:2020/BVTV Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói) (có quyết định và TCCS kèm theo).

Thực hiện văn bản số 1276/TB-BNN-VP ngày 03/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 1,2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự các bước cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói như sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin kỹ thuật của vùng trồng, cơ sở đóng gói

Tổ chức, cá nhân gửi tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng/cấp mã số cơ sở đóng gói và các thông tin cần thiết về Chi cục Bảo vệ thực vật theo mẫu tại phụ lục A của tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV/phụ lục A của tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV.

Bước 2: Kiểm tra thực địa

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa tại vùng trồng/cơ sở đóng gói và hoàn thiện Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm tra đề nghị cấp mã số gửi Cục Bảo vệ thực vật.

Trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy vùng trồng/cơ sở đóng gói có nội dung cần khắc phục, Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn và tiến hành kiểm tra lại sau khi cơ sở đã thực hiện khắc phục.

Bước 3: Phê duyệt mã số vùng trồng/ mã cơ sở đóng gói

Căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra vùng trồng/cơ sở đóng gói của Chi cục Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiến hành rà soát và cấp mã số cho vùng trồng/cơ sở đóng gói đạt yêu cầu; và gửi thông tin chi tiết mã số đã cấp cho nước nhập khẩu.

Sau khi được nước nhập khẩu phê duyệt, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và gửi mã số cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh để chủ động quản lý và giám sát vùng trồng/cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số về mã số đã được cấp.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để góp phần thúc đẩy, nâng cao giá trị, phát huy thế mạnh nông sản của địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thông tin liên hệ về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Bảo vệ thực vật) để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng KHTC, Trồng trọt; Chi cục: PTNT, BVTV, QLCL, Lâm nghiệp; Trung tâm KN -GCTVT;
- Lưu: VT, BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Thị Thanh Xuân